



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลี่...เมาท์-	รมว.สธ.ขับเครื่องบินรับหัวใจ -กล่าวว่า ด้วยใจที่อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ขับเครื่องบินไปรับหัวใจที่มีผู้บริจาคอยู่หลายครั้ง แม้วันนี้จะทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ก็ยังตั้งใจเหมือนเดิม เพราะทุกครั้งที่มีความอึดใจ และยิ่งมีความสุขและดีใจมากที่สุด เมื่อได้ฟังรับสั่งจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีรับสั่งว่า "เป็นรองนายกฯ แล้วยังจะบินรับหัวใจอีกหรือเปล่า"	-
ไอเอ็นเอ็น มติชนออนไลน์	โรคติดต่อในพื้นที่ภัยแล้ง -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้ง อาจทำให้เกิดโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ จึงได้ให้กรมควบคุมโรคเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบต่อสุขภาพ ให้สสจ.เฝ้าระวังสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันโรค ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ให้สคร.ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานร่วมกับสสจ.ในพื้นที่ หากพบกลุ่มก่อนการระบาดของโรคติดต่อที่สัมพันธ์กับภัยแล้ง ให้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคทันที	-
ไทยรัฐ	แก้ปัญหาพร.แอด -เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า นโยบายด้านสาธารณสุขที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อน เป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่อง 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย โดยเรื่องอาหารจะเน้นการไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งขณะนี้ สธ.ขับเคลื่อนแล้วในการสั่งซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อมาเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยในรพ. ส่วนปัญหาสารเคมีทางการเกษตร ระหว่างที่ยังไม่มีสารทดแทน สธ.จะให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อลดการสัมผัสสารเคมีให้มากที่สุด สำหรับการออกกกำลังกาย ต้องเดินหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยนโยบายด้านสาธารณสุขของพรรคฯ มีเรื่องคนไข้ต้องเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพตนเอง และการลดความหนาแน่นหรือความแออัดในการรับบริการ ซึ่งที่เล็งไว้คือ การจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่อาจให้อสม.มาช่วยจ่ายยา หรือรพ.ที่บ้านเพื่อลดความแออัด	-
ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี	เตือนภัยยาลดน้ำหนัก -เสนอข่าว พล.ต.ต.ธนิต จิรนนท์ธวัช โฆษก รพ.ตำรวจ เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อยาลดน้ำหนักออนไลน์ ที่มียาไซบูทรามินผสมอยู่ หรือที่เรียกว่ายาไม่หิว โดยผู้ใช้จะถูกหลอกให้กินอาหารเสริมกาแฟผสมไซบูทรามิน ซึ่งส่งผลข้างเคียงต่ออัตราการเต้นของหัวใจและสมอง ทำให้มีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย ท้องผูก และหลอกว่ากินแล้วไม่หิว ร่วมกับให้ยาปิดบังอาการข้างเคียง เช่น ยาแก้ใจสั่น ยานอนหลับ และยาระบาย ทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิต	-
ไทยรัฐ มติชน ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	บัตรทองปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด -เสนอข่าว ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า การรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตมีค่าใช้จ่ายรายละ 1-3 ล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นของสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนบัตรทอง เริ่มมาประมาณ 10 ปีที่แล้ว ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและต่อมน้ำเหลือง	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สำนักข่าวอิศรา	โดยจำกัดเฉพาะกรณีผู้ป่วยโรคเป็นญาติพี่น้องผู้ป่วยเท่านั้น ในปี 2563 เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น สปสช.ได้ขยายสิทธิให้ครอบคลุมการปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ของผู้บริจาคผ่านสภากาชาดไทย ทำให้โอกาสหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 40-50% และขยายสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งมีโอกาสหายขาดได้ถึง 90%	
ข่าวสด	<p>ร่างปฏิญญาอาเซียนด้านความมั่นคงวัคซีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า 10 ชาติสมาชิกอาเซียนได้ประชุมกลุ่มประเด็นสุขภาพที่ 3 ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 4 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการสร้างความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน ในภูมิภาคอาเซียน ตามที่ประเทศไทยเสนอและสนับสนุนให้ไทยนำร่างปฏิญญาฯ นี้เสนอต่อที่ประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียน ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสุขภาพอาเซียน ที่ประชุม รมว. สาธารณสุขอาเซียน และกรม.ประเทศสมาชิกตามลำดับต่อไป นอกจากนี้ ยังมอบให้ประเทศไทยพัฒนาร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน ให้สอดคล้องกับแผนงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 และร่างปฏิญญาอาเซียน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ</p>	-
ไทยรัฐ	<p>การรับรองมาตรฐาน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 26 แห่ง ใน จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำไปปรับปรุงวางระบบในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาระบบงานให้กับสถานพยาบาล</p> <p>นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ มีรพ.ทั้งหมด 26 แห่ง เป็นรพ.รัฐที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 23 แห่ง รพช. 21 แห่ง รพท. 1 แห่ง และรพศ. 1 แห่ง อีก 3 แห่งเป็นรพ.เอกชนและสังกัดหน่วยราชการอื่นๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2</p>	-
ไทยรัฐ	<p>โรคเนื้อเน่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เปิดเผยว่า ได้รับคนไข้จากรพ.สันติสุขป่วยเป็นโรคเนื้อเน่า (Necrotizing fasciitis) อีก 1 ราย โดย จ.น่าน มีผู้ป่วยเข้ารักษาแล้ว 26 ราย เสียชีวิต 1 ราย อาการหนัก 2 ราย และอยู่ระหว่างพักฟื้น 5 ราย เตือนการอาบน้ำ ทำไร่ หรือจับปลาตามหนองน้ำ ถ้ามีแผลตามร่างกายขอให้รีบล้างแผลโดยใช้น้ำสะอาด หากมีอาการคัน ผื่นแดง ให้รีบพบแพทย์รักษาทันที</p>	-
สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์	<p>โรคคอติบ</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค แจ้งสถานการณ์โรคคอติบ ปี 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 15 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ใหญ่ ใน 9 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร นครราชสีมา อุตรดิตถ์ สระแก้ว ตาก เชียงราย ยะลา สตูล สงขลา และพบว่าอัตราป่วยปีนี้สูงขึ้น 2 เท่า โดยกลุ่มอายุแรกเกิด- 9 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด รองลงมา 10-19 ปี คาดมีโอกาสจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กและวัยเรียน ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง การป้องกันให้นำบุตรหลานอายุ 2 เดือนขึ้นไปไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีน dT ครบตามเกณฑ์</p>	-
สยามรัฐ	<p>ปัญหาวัยรุ่นไทย</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า จากการเป็นวิทยากรให้รายการรอรูกลูกเล็กเรียน (After school) จัดทำโดย สสส. และบริษัท Toolmorrow เผยแพร่ผ่าน Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv พบว่า เรื่องที่พ่อแม่กังวลเกี่ยวกับลูกมากที่สุดคือ ติดมือถือ ติดเกม ส่วนของลูก พบปัญหาความเครียดเรื่องเรียน การปรับตัว ความรัก ปัญหาที่ควรจะต้องแก้ไข เป็นเรื่องของการปรับตัว พ่อแม่ลูกต้องเข้าใจกัน นอกจากนี้ ในสังคมปัจจุบันมักจะพบ</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	กับปัญหาวัยรุ่นก้าวร้าวบ่อยครั้ง สาเหตุมาจากหลายปัจจัยคือ นิสัยส่วนตัวของเด็ก ประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมา และการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหา ครอบครัวต้องสอนให้ควบคุมความโกรธ แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีที่เหมาะสมและรับฟังเวลามีปัญหา	
มติชน มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไทย	รพ.จะนะขยายโซลาร์เซลล์ -เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ภายหลักรพ.จะนะ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มา 1 ปี 8 เดือน โดยลงทุนไป 8 แสนบาท สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 120,000 บาท เท่ากับ 6 ปี จะคืนทุน โดยระบบมีอายุการใช้งาน 25 ปี เตรียมติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพิ่มด้วยเงินลงทุน 1.7 ล้านบาท เป็นเงินบริจาคจากการจัดระดมทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ แคมเปญ 170 บาท คาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 4 แสนบาท	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch